



Chuyên nghiệp
Hội nhập
Thành công!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **04.TCQ.-ĐHQT**

Bình Định, ngày **17** tháng **03** năm **2020**

THƯ CẢM ƠN

Nhân ngày kỷ niệm thành lập trường

Trường Đại học Quang Trung được thành lập ngày 17/03/2006 theo Quyết định số 62/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong 14 năm qua, Trường Đại học Quang Trung đã đào tạo được hàng ngàn lao động hiện đang phục vụ trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều thế hệ sinh viên của trường đã được tiếp nhận để đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các trường đại học uy tín trong nước và thế giới. Nhiều cựu sinh viên của Nhà trường hiện đang giữ những trọng trách quan trọng trong các cơ quan ban, ngành cũng như các đơn vị kinh doanh.

Hiện tại Trường Đại học Quang Trung đang thực hiện Tái cấu trúc toàn diện: Thành lập mới nhiều ngành đào tạo; Kiện toàn và bổ sung nhân lực; Tăng cường hợp tác và hội nhập; Chú trọng Khoa học ứng dụng; Tăng cường khả năng ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên và sinh viên;... phấn đấu đưa Trường vào Top 50 hàng đầu các Trường Đại học Việt Nam trong 5 năm tới.

Năm 2020, Trường Đại học Quang Trung tuyển sinh cho 14 ngành đào tạo chính quy với nhiều ngành "hot", như: Quản trị Du lịch & Lữ hành, Quản trị Khách sạn - Nhà hàng, Công nghệ Sinh học, ... và Điều dưỡng. Hiện tại Trường đã hợp tác với nhiều Tổ chức nước ngoài, đặc biệt với Hội đồng Anh để tạo điều kiện cho tất cả mọi người học tập và thi các Chứng chỉ ngoại ngữ, như IELTS, APTIS, TESOL,... Trường cũng hoàn tất các thủ tục để đào tạo và thi cấp các Chứng chỉ về Du lịch Nội địa và Du lịch Quốc tế.

Nhân dịp Kỷ niệm 14 năm ngày thành lập Trường, thay mặt Ban Giám hiệu, tôi xin gửi lời tri ân và lời chúc sức khỏe tới các Nhà đầu tư, các Thành viên Hội đồng trường, các thế hệ Giảng viên, Nhân viên và các em Sinh viên đã toàn tâm toàn ý đóng góp công sức của mình để xây dựng và phát triển Trường của chúng ta.

Với nhiệt huyết của mình và tình yêu đối với Ngôi trường mang tên Người Anh hùng Áo vải của đất Võ, tập thể Thầy Cô và các em Sinh viên sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học để làm rạng danh cho Trường.

Vì mùa dịch Covid - 19 không cho phép họp mặt đông vui. Ban Giám hiệu mong mọi người giữ gìn sức khỏe!

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM Ban Giám hiệu
Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Đình Phú